



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์

แนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค

ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปแล้วนั้น คณะกรรมการศาสตร์จึงขอประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือคณาจารย์ผู้สอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรในห้องเรียน หรือปรับกระชับเนื้อหาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เสร็จสิ้นก่อนกำหนด โดยขอให้ผู้สอนสร้างข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาและนักศึกษารับทราบข้อตกลงโดยทั่วกัน และตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ขอให้ผู้สอนงดการสอนในห้องเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด
๒. กระทบวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการหรือจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติที่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ในแปลง ขอให้ผู้สอนสังเกตสุขภาพนักศึกษา ถ้ามีอาการไข้ ไอ จาม ให้แยกนักศึกษาออกมาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้แทน ทั้งนี้ โดยรวม ขอความร่วมมือให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร
๓. การวัดผลและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวันเวลาให้เร็วกว่ากำหนดเดิมได้ โดยยึดหลักการสำคัญ คือ สามารถวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันกับนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนวันและเวลาการทดสอบปลายภาค ขอให้ผู้สอนแจ้งหน่วยงานบริการการศึกษาทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด (ผ่านภาควิชา) เพื่อที่ทางคณะจะได้รวบรวมและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๔. กระทบวิชาที่ยังคงจะดำเนินการจัดสอบในห้องสอบตามตารางสอบปลายภาคที่แจ้งไว้กับทางงานบริการการศึกษา ยังคงสามารถทำได้ โดยทางคณะฯ จะได้เตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือก่อนเข้าห้องสอบไว้บริการนักศึกษาและผู้คุมสอบ ขอให้ผู้คุมสอบเฝ้าระวังสังเกตอาการของนักศึกษา ถ้ามีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ให้นักศึกษางดเข้าห้องสอบและให้เขียนใบคำร้องเพื่อขอเลื่อนการสอบ
๕. ในกรณีที่มีนักศึกษาอยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยว่าอาจจะได้รับการติดเชื้อและต้องกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ ขอให้ทำเรื่องลาเรียน โดย download แบบคำขอทั่วไป มข.๑๙ ที่เวปไซด์งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ตามลิงค์นี้ http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/mainmenu_detail/3/672/1 และยื่นคำขอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางอีเมล และแจ้งอาจารย์ผู้สอนกระทบวิชาผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลส่งถึงงานบริการการศึกษาผ่านภาควิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังต่อไป
๖. กระทบวิชาที่จะเปิดสอนในช่วงฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการเปิดสอน ถ้ายังไม่จำเป็นของให้งดสอนไว้ก่อน แต่ถ้าจำเป็นต้องสอนขอให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และถ้ามีการฝึกปฏิบัติการขอให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร
๗. การฝึกงานนักศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อน ขอให้แต่ละสาขาสร้างแนวปฏิบัติเพื่อเกิดการจัดการที่เหมาะสม

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร. ณิชฐา โพธารณณ์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์